

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านฝื่อ
สมัยสามัญสมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลบ้านฝื่อ

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายประสพ โสตา	ประธานสภาเทศบาล	ประสพ โสตา	
๒	คำปิ่น ตาแสง	รองประธานสภาเทศบาล	คำปิ่น ตาแสง	
๓	นางพนมพร จันทะนาม	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	พนมพร จันทะนาม	
๔	นายวิชัย ไชยบุตรดี	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	วิชัย ไชยบุตรดี	
๕	นายสมบัตร์ แก้วหานาม	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	สมบัตร์ แก้วหานาม	
๖	นายทองสุข แสงพรมมา	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	ทองสุข แสงพรมมา	
๗	นายวินัย ลิโป้	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	วินัย ลิโป้	
๘	นายสุรัตน์ ชาสังข์	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	สุรัตน์ ชาสังข์	
๙	นายรังสรร วิลินไพร	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	รังสรร วิลินไพร	
๑๐	นางพิศวาท วันทอง	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	พิศวาท วันทอง	
๑๑	นายพงษ์สิทธิ์ พลเสนา	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	พงษ์สิทธิ์ พลเสนา	
๑๒	นางแจ่มใส จุ่มอั้งวะ	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	แจ่มใส จุ่มอั้งวะ	
๑๓	นายสุพจน์ แก้วมาตย์	เลขานุการสภาฯ	สุพจน์ แก้วมาตย์	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุรชัย พลทะอินทร์	นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝื่อ	สุรชัย พลทะอินทร์	
๒	นายสมบัติ โพธิ์ตะนิ	รองนายกเทศมนตรี	สมบัติ โพธิ์ตะนิ	
๓	นายจรรุญ ชาธรรมมา	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	จรรุญ ชาธรรมมา	
๔	นายทองไสย์ ไชยบุตรดี	รองนายกเทศมนตรี	ทองไสย์ ไชยบุตรดี	
๕	นางสาวกฤษณา มานูญวงศ์	เลขานุการนายกเทศมนตรี	กฤษณา มานูญวงศ์	
๖	นางอุมพร แสงศรีเรือง	รองปลัดเทศบาล	อุมพร แสงศรีเรือง	
๗	นายอนรรักษ์ ชัยบ้านกุด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	อนรรักษ์ ชัยบ้านกุด	
๘	นางสาวกรรณิการ์ จันทวาปี	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	กรรณิการ์ จันทวาปี	
๙	นางสาวหนึ่งฤทัย โอนกลาง	นักจัดการงานทั่วไป	หนึ่งฤทัย โอนกลาง	

<p>ระเบียบวาระที่ ๑</p> <p>นายประสพ โสตา (ประธานสภา)</p> <p>นายอนุรักษ ชัยบ้านกุด (นักวิเคราะห์)</p>	<p>เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม</p> <p>-วันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ สำหรับเรื่องแจ้งให้ทราบ เริ่มที่ ๑.๑ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านผือ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งานวิเคราะห์ฯ เชิญครับ</p> <p>- เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายอนุรักษ ชัยบ้านกุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านผือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยสรุปได้ดังนี้ ๑. ผลการ พิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีประเด็นการพิจารณา ดังนี้</p> <p>๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ได้ ๒๐ คะแนน</p> <p>๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ คะแนนเต็ม ๑๕ คะแนน ได้ ๑๕ คะแนน</p> <p>๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย</p> <p>๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ได้ ๑๐ คะแนน</p> <p>๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ได้ ๑๐ คะแนน</p> <p>๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ได้ ๑๐ คะแนน</p> <p>๓.๔ วิสัยทัศน์ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ได้ ๕ คะแนน</p> <p>๓.๕ กลยุทธ์ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ได้ ๕ คะแนน</p> <p>๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ได้ ๕ คะแนน</p> <p>๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ได้ ๕ คะแนน</p> <p>๓.๘ แผนงาน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ได้ ๕ คะแนน</p> <p>๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ได้ ๕ คะแนน รวมคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้ ๑๐๐ คะแนน</p> <p>๒. ผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น มีประเด็นการพิจารณา ดังนี้</p> <p>๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ได้ ๑๐ คะแนน</p> <p>๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ได้ ๑๐ คะแนน</p> <p>๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ได้ ๑๐ คะแนน</p> <p>๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ได้ ๑๐ คะแนน</p> <p>๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย</p> <p>๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ได้ ๕ คะแนน</p> <p>๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ได้ ๕ คะแนน</p> <p>๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ได้ ๕ คะแนน</p> <p>๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี</p> <p>๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ได้ ๕ คะแนน</p>
--	--

<p>นายอนุรักษ์ ชัยบ้านกุด (นักวิเคราะห์) (ต่อ)</p>	<p>๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ได้ ๕ คะแนน ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ได้ ๕ คะแนน ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ได้ ๕ คะแนน ๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ได้ ๕ คะแนน ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ได้ ๕ คะแนน ๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ได้ ๕ คะแนน ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ได้ ๕ คะแนน รวมคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้ ๑๐๐ คะแนน</p>
<p>ที่ประชุม นายสุพจน์ แก้วมาตย์ (เลขานุการสภา)</p>	<p>- รับทราบ - เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายสุพจน์ แก้วมาตย์ เลขานุการสภาฯ กระผมขอแจ้งเรื่อง การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งงานการเจ้าหน้าที่สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านผือ ก็ ได้ดำเนินการขอพระราชทานเครื่องราชฯให้กับทุกท่านทั้งสมาชิกสภาฯ ท่านนายก รองนายก ซึ่ง งานการเจ้าหน้าที่จะได้นำส่งที่จังหวัดในวันนี้ครับ ในส่วนท่านที่ขออนะครบ สมาชิกสภาเทศบาล ได้ขอขึ้น บม. ก็คือเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย ดำรงตำแหน่งติดต่อกัน ๓ ปี มีสิทธิขอจึงได้ขอทุก ท่าน คือครบ ๓ ปี ซึ่งสมาชิกจะขอได้ถึง ตม. ขึ้นต่อไปต้องดำรงตำแหน่งต่อไปอีก ๕ ปี ซึ่งถ้าท่าน ได้กลับมาอีกสมัยหน้าช่วงปลายสมัยก็คงจะได้ขอขึ้น ตช. ตริตรารภรณ์ช้างเผือก และอีก ๕ ปี ต่อไป ก็จะได้ขออยู่ที่ ตม. ตริตรารภรณ์มงกุฎไทย ส่วนท่านรองประธานสภาฯ รองคำปิ่น ตาแสง ขอในชั้น จม. จตุรภรณ์มงกุฎไทย ซึ่งได้ขอไปแล้วครั้งนี้เลยไม่ได้ขอ ส่วนท่านเลขานายก ก็ จะเป็นชั้น บม. เช่นเดียวกับสมาชิกสภาฯ ท่านที่ปรึกษานายก อันนี้ท่านได้รับตอนที่ ข้าราชการครูแล้วเลยไม่ได้ขอ ท่านรองนายก ขอชั้น บข. เบญจมาภรณ์ช้างเผือก ท่านนายก ขอ จะชั้น จม. จตุรภรณ์มงกุฎไทย อันนี้ในส่วนขอของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่จะขอให้ท่าน ถ้าท่าน ได้รับพระราชทานแล้ว ท่านก็มีสิทธิในการติดตราเครื่องราชฯ ในชุดปกติขาวเต็มยศ ส่วนชุด ปฏิบัติราชการสีกาก็ตรงแพรแถบเราก็สามารถใช้สัญลักษณ์ย่อเครื่องราชฯ ติดได้ครับ ส่วนนี้ใน งานการเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการส่งให้ท่านในวันนี้ครับ</p>
<p>ที่ประชุม</p>	<p>- รับทราบ</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๒ ที่ประชุม</p>	<p>เรื่องรับรองรายงานการประชุม -รับรอง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านผือ สมัยที่ สาม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๓ นายประสพ โสตา (ประธานสภา) ผู้รับรอง นายสมบัตร์ แก้วหานาม (สท. เขต ๑)</p>	<p>เรื่องกระทู้ถาม - เรื่องกระทู้ถามนี้ ไม่มีหนังสือแจ้งเข้ามาจะเป็นกระทู้ถามสด ต้องมีรับรอง ๒ ท่าน มีไหมครับ ท่าน สท.สมบัตร์ ขอผู้รับรองครับ สท.พนมพร จันทะนาม, สท.วินัย ลิโป้ - เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายสมบัตร์ แก้วหานาม สมาชิกสภาฯ เขต ๑ มีเรื่องที่จะ เรียนถามท่านนายกและคณะอยู่ ๑ เรื่อง และแจ้งเพื่อทราบอีกหนึ่งเรื่อง เรื่องแรกคือเรื่องของบ ซ่อมแซมและปรับปรุง คลองส่งน้ำเพื่อเกษตร ถึงที่๑-๒-๓และ๔ เนื่องจากได้รับการร้องขอ และรับทั้งปัญหาของพี่น้องผู้ใช้น้ำ ในพื้นที่ ม.๔-ม.๕</p>

นายสมบัตร์ แก้วหานาม
(สท. เขต ๑) (ต่อ)

และ ม.๑๐ เรื่องคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร ทั้ง ๔ ถึง ชำรุดมากซึ่งมีหลายจุดด้วยกัน เพราะไม่ได้
รับการปรับปรุงซ่อมแซม มาหลายปีในระยะ ๒-๓ ปี ที่ผ่านมา เพราะเกษตรกรประสบปัญหา
ในช่วงฤดูการทำนาปี น้ำไหลไม่สะดวกในการเอาน้ำเข้าที่นา เพื่อรักษาต้นกล้าในช่วงที่ฝนทิ้งช่วง
ประมาณเดือน ก.ค.และส.ค.ของทุกปี เกษตรกรต้องประสบ เรื่องน้ำเป็นประจำทุกปี ผมซึ่งอยู่ใน
พื้นที่ที่ได้รับรู้และรับทั้งปัญหาของพี่น้องเกษตรกรผู้ใช้น้ำเพื่อการเกษตรเรื่องคลองน้ำไหลไม่
สะดวกนั้นจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับคณะผู้บริหารว่าจะเล็งเห็นความเดือดร้อนความ
จำเป็นของเกษตรกรหรือไม่ขึ้นอยู่กับคณะผู้บริหาร พิจารณาดูนะครับ
ผมซึ่งเป็นตัวแทนของพี่น้องเกษตรกรผู้ใช้น้ำเพื่อการเกษตรที่ได้รับฟังปัญหาของพี่น้องในพื้นที่จึง
ได้ถือโอกาสช่วงที่สภาเปิดเลยใช้โอกาสนี้เสนอและเรียน ให้ผู้บริหารได้รับทราบปัญหาของพี่น้อง
เกษตรกรผู้ใช้น้ำเพื่อการเกษตรเพื่อให้คณะผู้บริหาร ได้รับทราบปัญหาของพี่น้องเกษตรกรผู้ใช้น้ำ
เพื่อการเกษตร เพื่อหาแนวทางและจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป ในฤดูการ
เพราะปลูกปีหน้า เพื่อลดปัญหาเรื่องน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ ผมขอเสนอแนวทางทำคลองส่งน้ำ
ผมขอเสนอให้เป็นคลองน้ำฉาบปูนจะได้มีความแข็งแรงและน้ำไหลสะดวกขึ้น จะเป็นการแก้ไข
ปัญหาที่ถาวรและยั่งยืนครับ เพราะว่าเรามีต้นทุนน้ำอยู่แล้ว มีโรงสูบน้ำเพื่อการเกษตร ทำยังไง
ถึงจะแก้ไขปัญหาคองส่งน้ำได้ ก็ขอฝากคณะผู้บริหารนำไปพิจารณาและหาแนวทางแก้ไข
ต่อไปครับ ต่อไปเป็นเรื่องเรียนเพื่อให้รับทราบ ก่อนอื่นก็ขอชื่นชมคณะผู้บริหารโดยจะเพราะท่าน
นายก ที่ได้ติดตาม ของبودหนุนต่างๆจากส่วนกลางและบจังหวัด เพื่อของงบประมาณมาพัฒนา
ตำบลบ้านผือ ในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานถนน ค.ส.ล ในเขตเทศบาลตำบลบ้านผือของเราในช่วง
๒-๓ ปีมานี้ ตำบลบ้านผือของเรา มีความเปลี่ยนแปลงไปมากในเรื่องถนน ค.ส.ล และถนนเพื่อ
การเกษตร จากการลงพื้นที่ของผมก็ได้เห็นได้รับฟัง จากพี่น้องในพื้นที่ว่าตำบลของเราพัฒนาไป
ได้ดีมาก จะไปทำนาทำไร่ถนนก็ไปง่ายมาง่ายทั้งสองเขต ซึ่งเป็นเพราะการติดตามงานของคณะ
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาทั้งสองเขตที่ช่วยกันสนับสนุนคณะผู้บริหาร และงบประมาณมาโดย
ตลอด ผมในนามตัวแทนของพี่น้องในพื้นที่ตำบลบ้านผือ พี่น้องจึงขอฝากขอบคุณคณะผู้บริหาร
และสมาชิกสภาทั้งสองเขตมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ สุดท้ายผมก็ขอฝาก ท่านนายกและคณะ
ผู้บริหารช่วยติดตาม เรื่องคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร ให้ด้วยนะครับ เพราะว่าเรื่อง ถนน ค.ส.ล
ในพื้นที่ตำบลบ้านผือของเราพัฒนาไปไกลแล้วนะครับ จึงอยากขอฝากเรื่องคลองส่งน้ำและขยาย
คลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร ให้ครอบคลุมพื้นที่เพื่อพี่น้อง ได้มีน้ำทำนา ทำการเกษตร เพื่อความอยู่
ดี กินดี ของพี่น้องในตำบลบ้านผือตลอดไปครับ

นายสุรชัย พลทะอินทร์
(นายกเทศมนตรี)

- เรียน ท่านประธานสภาฯ กระผม นายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรี ก่อนอื่นต้อง
ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน และท่าน สท.สมบัตร์ ที่ได้เสนอข้อเท็จจริงในส่วนภาค
การเกษตร ก็ต้องยอมรับว่าในส่วนหนึ่งในการซ่อมแซมก็อยากแจ้งให้ท่านสมาชิกได้รับทราบว่า
ในส่วนไหนที่มันชำรุด ใช้การไม่ได้และพี่น้องเดือดร้อนจริง ๆ อยากจะให้ท่านได้นำพาท่าน ผอ.
กองช่าง หรือนายช่างได้ไปสำรวจเบื้องต้นไว้ก่อน ถ้าเกิดว่าเป็นการซ่อมแซมเล็กน้อยใช้
งบประมาณไม่มาก หลักหมื่น ก็อาจจะใช้งบประมาณซ่อมแซมของเราที่ตั้งไว้ แต่ถ้าเกิดว่าเป็น
การซ่อมแซมที่ต้องใช้งบประมาณมาก ก็อาจต้องนำเข้าเทศบัญญัติโดยเฉพาะ หลังจากนั้นไปผมก็
จะได้ให้ทางกองช่างได้ออกสำรวจและอยากให้ท่านสมาชิกได้นำชี้จุด และอีกส่วนหนึ่งที่ท่านเสนอ
มาอยากให้ทำคลองไส้ไก่หรือขยายเขต ต้องไปดูว่าแรงดันน้ำเราไปถึงไหม ให้สำรวจไว้จะได้
นำเสนอของبودหนุนเฉพาะกิจเรื่องการเกษตร จะได้เตรียม พร.๔ พร.๕ ไว้ นอกจากเรื่องถนน
แล้วต่อไปก็จะเป็นเรื่องของคลองส่งน้ำ ช่วงแรก ๆ ต้องยอมรับว่าเราเริ่มจากถนนก่อน ช่วงหลัง ๆ
ผมได้เล็งดูเกือบเต็มหมัดแล้วถนนที่เราสามารถที่จะดำเนินการได้ ผมได้ไปของบเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจหลายเส้น ปิดหน้า ปิดหลัง เหลือกลางไม่เท่าไร ก็จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ ส่วนที่เหลือหาก

<p>นายสุรชัย พลทะอินทร์ (นายกเทศมนตรี) (ต่อ)</p> <p>นายประสพ โสตา (ประธานสภา ผู้รับรอง นายรังสรร วินลินไพร (สท. เขต ๒)</p>	<p>ไม่เกินศักยภาพก็ต้องใช้งบประมาณจากเทศบัญญัติของเรา ในส่วนนี้ผมก็จะให้ช่างไปสำรวจ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากให้ท่านได้ไปชี้จุด เพื่อจะได้นำไปวิเคราะห์ว่าต้องใช้งบประมาณเท่าไร จึงขอนำเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบในส่วนนี้ครับ</p> <p>- เชิญท่าน สท. รังสรร ครับ</p> <p>สท.สุรัตน์ ชาสังข์, สท. พิศวาท วันทอง</p> <p>- เรียน ประธานสภาฯ กระผม นายรังสรร วินลินไพร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ กระผมมีเรื่องกระทู้สด เนื่องจากก่อนที่เริ่มการประชุม ผมได้รับโทรศัพท์จากท่านก้านัน เรื่อง น้ำประปาบาดาลที่หน่วยทหารได้มาเจาะไว้เมื่อปี ๒๕๖๒ ที่วัดรัตนสามัคคี เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำประปา หลังจากที่ได้สร้างเอาไว้เมื่อปี ๖๒ พอมาปี ๒๕๖๖ เมื่อสมัยประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๒ เราได้รับมติจากที่ประชุมสภาฯ รับโอนมาให้ทางเทศบาลบริหารจัดการ ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร ที่นี้ทางชุมชน เนื่องจากว่ามีบริษัทมาก่อตั้งที่บ้านหนองแสง ซึ่งเป็นบริษัทคัดไข่ และผลิตเต้าหู้ไข่ เขาขาดแคลนมากเป็นอย่างมาก ก็เลยหาแหล่งน้ำเพื่อที่จะไปอุปโภคในบริษัท เพราะการใช้น้ำไม่สะดวก ดำเนินการเจาะบาดาลก็ไม่ออก ที่นี้ก็เลยทางผู้นำและผู้บริหารทางบริษัท ได้มาสำรวจดูน้ำที่ทางทหารได้ทำการเจาะเอาไว้ ที่นี้ก็เลยมาสอบถามดูว่าจะขอลงทุนเอง และดำเนินการขอเช่าหรืออย่างไรรันนี่คือขั้นตอนต่อไป ก็เลยอยากถามว่าทางเทศบาลของเราถ้าทางชุมชนขอโอนคืนไปบริหารเอง จะได้ไหมหรือมีคำแนะนำอย่างไร ครับ</p>
<p>นายสุรชัย พลทะอินทร์ (นายกเทศมนตรี)</p>	<p>- เรียน ท่านประธานสภาฯ กระผม นายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ ในส่วนของประปาบ้านหนองแสงที่อยู่ข้างวัดที่ท่านรังสรรได้ตั้งกระทู้ถาม ทางชุมชนได้มีมติที่ประชุมหรือประชาคมหมู่บ้านให้ยกประเด็นนั้นให้แกเทศบาลโดยผ่านสภาฯ และทางสภาฯก็มีมติให้รับ สรุปตอนนี้ก็คือเป็นทรัพย์สินของเทศบาล อันนี้คือหลัก ๓ ตอนนี้เรายังไม่ได้ดำเนินการใด ๆ ที่จะใช้จ่ายเงินในทำประปาตรงนั้น เพราะว่า อาจจะด้วยงบประมาณ และส่วนหนึ่งคือทางนายกเอง ได้นำเสนอของงบประมาณจากพลังงานจังหวัดเพื่อทำเป็นแผงโซลาร์เซลล์ โดยจุดประสงค์ต้องการที่จะนำน้ำเข้าโสกเหมือดแอ่โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ ก็คือถ้าแดดออกน้ำก็จะสูบลงโสกเหมือดแอ่เพื่อเติมแหล่งน้ำในการผลิตประปา ก็คือสูบทุกวันอันนั้นคือวัตถุประสงค์ที่ต้องการ แต่ทั้งนี้ถ้าเกิดว่าทางชุมชนอยากใช้ประโยชน์ เราไม่ได้มองว่าจะใช้ประโยชน์ยังไงหากชุมชนต้องการคืน เข้าใจว่าหนึ่งต้องเป็นเรื่องของการประชาคมหมู่บ้าน สองให้ยื่นเรื่องมาทางเทศบาลหานายกและนายกเองก็จะนำเรื่องเข้าสภาฯ เพื่อให้สภาฯได้พิจารณาเองว่าจะคืนหรือไม่ ถ้าสภาฯมีมติให้คืน สำหรับผมถ้าเป็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนไม่ขัดอยู่แล้ว เข้าใจว่าตอนนี้คือชุมชนคุยกับบริษัทเบทาโกรและเขาเดือดร้อน แต่ทั้งนี้คือทรัพย์สินของส่วนราชการ ถ้าเรายกคืนให้หมู่บ้านก็จะเป็นของหมู่บ้าน เพราะฉะนั้นแล้วถ้าหมู่บ้านคิดว่านำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์สูงสุด คืออาจมีการให้เช่ากับเบทาโกร มีรายได้ เช่น ปีละห้าหมื่นก็ให้ให้เขาใช้ไปเลย ยังไงเราก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้ว ถ้าชุมชนมีรายได้ผมไม่ขัดข้อง แต่ทั้งนี้อยู่ที่ชุมชน ท่าน สท. จะได้ไปอธิบายให้กับพี่น้องฟัง ทางผู้บริหารไม่ติดขัด ถ้าพี่น้องต้องการคืนก็ไม่เป็นไร ทำเรื่องมาส่วนเรื่องเอกสารก็ให้ปรึกษากับทางเลขานุว่า ขั้นตอนการให้คืนนี้คือคืนยังไง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องผ่านการประชาคม ก็ขอนำเรียนเพียงเท่านี้ครับ</p>
<p>นายประสพ โสตา (ประธานสภาฯ)</p> <p>นายสุพจน์ แก้วมาตย์ (เลขานุการสภาฯ)</p>	<p>- ก็เป็นเรื่องการประชาคมหมู่บ้าน คนที่จะได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ก็คือชาวบ้าน ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกสภาฯด้วยว่าจะคืนหรือไม่คืน ก็คงจะคล้ายกับบึงหนองผือ หากเกิดรายได้ขึ้นก็น่าจะเป็นของเทศบาล เพราะหมู่ ๒ หมู่ ๓ ถ้ายโอนมาให้เทศบาล ผมเข้าใจว่าพี่น้องคงไม่เห็นด้วยทั้งหมด เพราะผู้ได้รับประโยชน์เป็นบริษัท ก็ลองแสดงความคิดเห็น เชิญท่านเลขานุฯ</p> <p>- เรียน ท่านประธานสภาฯ กระผม นายสุพจน์ แก้วมาตย์ เลขานุการสภาฯ ในส่วนของน้ำประปาหอดังสูงที่วัดรัตนสามัคคีที่ทางท่านนายกได้อธิบายไปแล้ว ในส่วนของการที่จะกลับคืน</p>

<p>นายสุพจน์ แก้วมาตย์ (เลขานุการสภาฯ) (ต่อ)</p> <p>นายประสพ โสดา (ประธานสภาฯ) ผู้รับรอง นายวินัย ลิโป้ (สท. เขต ๑)</p>	<p>ไปที่ต้องผ่านมติประชาคมหมู่บ้าน ชุมชน อย่างที่ท่านนายกได้นำเรียนไว้แล้วเพื่อมาให้สภาฯ ได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ถ้าหากเอกสารเรียบร้อยก็จะนำเข้าสู่สภาฯ ในครั้งถัดไปในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ในส่วนของการให้เข้าอันนี้ต้องศึกษาในระเบียบฯ ข้อกฎหมายอีกครั้งหนึ่ง ยังตอบแน่ชัดไม่ได้ครับ</p> <p>- เชิญท่าน สท. วินัย ครับ</p> <p>สท. พนมพร จันทะนาม, สท. สมบัติร์ แก้วหานาม</p> <p>-เรียน ท่านประธานสภาฯ กระผม นายวินัย ลิโป้ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ กระผมมีเรื่องจะเรียนถามท่านนายกเนื่องจากมีพี่น้องสอบถามผมมา คือถนนเส้นวัดป่าท่านนายกพอได้ทำไหล่ทางไหล่ใหม่ เพราะทางแคบ ปัญหาที่สองที่ตามมาพี่น้องที่มีนาติดถนนจะล้อมรั้วออกมาติดกับถนนเลยจะทำให้ถนนแคบลง จึงอยากจะถามท่านนายกกว่าจะมีหินหรือดินไปทำตรงไหนใหม่ครับ</p>
<p>นายสุรัชย์ พลทะอินทร์ (นายกเทศมนตรี)</p> <p>นายประสพ โสดา (ประธานสภาฯ) ผู้รับรอง</p>	<p>-เรียน ท่านประธานสภาฯ กระผม นายสุรัชย์ พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ ปัญหาตรงนี้ผมก็ได้รับการสะท้อนจากพี่น้องมาตลอดตั้งแต่เริ่มต้นที่จะทำ ขออนุญาตนำเรียนที่ประชุมสาเหตุจากการที่ไม่มีไหล่ทาง คือเจตนาของนายกต้องการความกว้าง ๕ เมตร ยาวตลอดสาย แต่พอให้ช่างไปทำการวางวัดสูงสุดได้แค่ ๔ เมตร ชาวบ้านที่มีที่ข้างเคียงกินถนนมา เวลาที่เราทำของบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจว่าจะทำถนนกว้าง ๔ เมตร มีไหล่ทางบ้าง คือ มีบ้างช่วงที่ไม่สามารถจะทำไหล่ทางได้ บางช่วง ๖ เมตร ๕ เมตร ก็มี แต่บางช่วง ๔ เมตร ติดกำแพง เพราะด้านข้างไม่ยอมให้ มันก็เลยกลายเป็นอุปสรรคในการขอไหล่ทาง สมมติถ้าเราขอให้มีไหล่ทางไปแล้ว พอส่วนกลางให้งบมา กว้างฝั่งละ ๑ เมตร แต่พอทำจริง ๆ แล้วมีบางช่วงที่ไม่สามารถมีไหล่ทางได้ ถ้า ปปช. ลงพื้นที่ตรวจสอบ เขาก็ต้องเอาตามแบบแปลนที่กำหนด หินรถเดียวเขาก็ตรวจสอบ อันนี้คืออุปสรรคในการก่อสร้างถนนเส้นนี้ พอสร้างเสร็จชาวบ้านหลายคนก็สอบถามเข้ามาว่าทำไมไม่มีไหล่ทาง เวลาผมออกพื้นที่ผมก็อธิบายให้พี่น้องฟังเพราะเหตุแบบนี้ที่ได้นำเรียนที่ประชุม และมีมีคำถามต่อไปว่า จะทำไหล่ทางได้ไหม ก็ขอนำเรียนในที่ประชุมว่าถ้าถนนเราทำเสร็จใหม่ ๆ ในช่วงปีสองปีแรกจะยังไม่ผ่านช่วงการรับประกันตามสัญญา เทศบาลไม่สามารถที่จะไปเสริมหรือซ่อมเกี่ยวกับถนนเส้นนั้นได้เลย ขอเวลา ๒ ปี ให้ผ่านช่วงรับประกันสัญญา ผมสามารถที่จะขยายไหล่ทางให้พี่น้องได้ เช่น หมู่ ๙ หรือเส้นบ้านแม่ดนตรีอย่างนี้ซึ่งเลย ๒ ปีแล้วผมก็จะเอาไหล่ทางไปลงให้ คือกฎหมาย ระเบียบฯ มันเป็นแบบนี้ เราไม่สามารถไปทำได้ ถ้าหากเราไปทำเกิดมีคนที่เขารู้กฎหมาย เขาอาจจะร้องผมได้ ผิดกฎหมาย ผิดระเบียบฯ ทั้งนี้ต้องขออนุญาตให้ท่านได้อธิบายให้พี่น้องฟัง ส่วนหนึ่งพี่น้องจะมองแต่ประโยชน์ของตนเองไม่มองอนาคตข้างหน้าว่าถนนเส้นนี้จะมีไหล่ทาง มันมีเหตุเราเคยไปขอลงท่ออยู่ข้างวัดป่าภาโส ไม่ยอมให้ ทั้ง ๆ ก็เป็นท่อไม่ใหญ่ เพื่อน้ำจากฝั่งข้างบนเวลามาจะได้ลอดท่อลงคลอง แต่ชาวบ้านไม่ให้ ถามว่าวางท่อบนถนนสาธารณะพี่น้องเดือดร้อนไหม ไม่ได้เดือดร้อนมีแต่ได้ประโยชน์ถ้าให้น้อยเราก็ปิดท่อได้ น้ำมากเวลาจะเกี่ยวข้าวก็เปิดท่อระบายน้ำออกลงคลองใส่ไถ่ของเรา แต่ไม่ยอม พอไม่ยอมมาปีนี้ น้ำมา น้ำท่วมมันเอ่อล้นถนนเพราะอะไร ก็เพราะไม่มีท่อ ทั้ง ๆ เราก็ได้ไปเจรจาแล้วไม่ให้เรา แต่พอทำถนนเสร็จระบายน้ำไม่ได้ก็มาโวยวาย ตามที่ท่านได้นำเสนอ ก็ขออนุญาตชี้แจง ส่วนหนึ่งก็อยากให้ท่านสมาชิกได้อธิบายให้พี่น้องได้เข้าใจว่าอำนาจหน้าที่ ข้อจำกัดของเราทำได้แค่ไหน ถ้าเราทำได้แต่เราไม่ทำอันนั้นคือย่ำๆกัน แต่ถ้าอำนาจหน้าที่เราทำไม่ได้ ถ้าเราจะทำก็ผิด ปีนี้ในส่วนถนนที่มาแล้วเกิน ๒ ปี ผมจะดำเนินการให้ ขอนำเรียนในที่ประชุมได้รับทราบครับ</p> <p>- เชิญท่าน สท. สุรัตน์ ครับ</p> <p>สท. รังสรร วิลินไพร, สท.พิศวาท วันทอง</p>

<p>นายสุรัตน์ ชาสังข์ (สท. เขต ๒)</p>	<p>-เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายสุรัตน์ ชาสังข์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ผมมีเรื่องเรียนถามไปยังท่านนายก คือผมได้รับการประสานมาจากสมาชิกสภาเทศบาลหนองบัวว่าอยากให้ทางเทศบาลเราทำหนังสือไปยังเทศบาลตำบลหนองบัว เพราะเทศบาลหนองบัวอยากตัดถนนทางช่องม่วงข้าวไปยังคำแสง ซึ่งตรงนี้ผมก็เคยเสนอมาครั้งหนึ่งแล้ว ก็เข้าใจอยู่ว่าเป็นป่าสงวนฯ ทางเทศบาลหนองบัวยืนยันว่าจะดำเนินการเอง ขอให้เราได้นำเข้าสู่สภาฯ หน่อย ซึ่งเรื่องกฎหมายผมก็ไม่ค่อยรู้ จึงอยากเรียนถามท่านนายกครับ</p>
<p>นายสมบัติ โพธิ์ตะนิ (รองนายกเทศมนตรี)</p>	<p>- เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายสมบัติ โพธิ์ตะนิ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ ตามจริงโครงการนี้ทำมาตั้งแต่สมัย ส.ส. มุกดา ทำทางออกมาบ้านม่วงใหญ่ เขียนแผนมาตลอด ตัวผมก็ได้ไปขอให้ชาวบ้านบะยาวมาตัดถางต้นไม้ด้วยมือ เพราะเขาไม่ให้นารถแบ็คโฮเข้าแต่ให้สารลดดำเนินการตัดได้ แล้วค่อยนำดินเข้า ซึ่งได้คุยกับป่าไม้และป่าไม้ก็อนุญาต ก็ให้ดำเนินการตัดถางเป็นทางก่อนพอให้รถเที่ยวได้แล้วจึงค่อยทำโครงการ จึงอยากแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ทางเส้นนี้มีอยู่ในแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างอยู่แล้ว ถ้าได้ทำถนนแล้วเราก็อาจจะส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตรงบ้านขนวนได้ ถ้าเราจะทำตรงนั้นจริง ก็ขอแจ้งให้ท่าน สท.สุรัตน์ ให้คุยกับชาวบ้านดูแล้วทำแบบที่ผมพูด คือให้ทำพอเห็นได้เป็นถนน พอทำได้แล้วค่อยทำโครงการร่วมระหว่างตำบลบ้านผือกับบ้านหนองบัว เพราะถนนเส้นนั้นมาจากบ้านม่วงใหญ่ ทะลุบ้านนาโพธิ์ ผ่านบ้านบะยาวมา ซึ่งได้สำรวจไว้แล้วแต่ยังทำไม่ได้สักครั้ง ครับ</p>
<p>นายสุรัชย์ พลทะอินทร์ (นายกเทศมนตรี)</p>	<p>- เรียน ท่านประธานสภาฯ กระผม นายสุรัชย์ พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ ขอเพิ่มเติมจากท่านรองฯ สมบัติ ก็คือถ้าเป็นความประสงค์ของท้องถิ่นทั้ง ๒ แห่ง เดียวผมจะประสานกับทางท่านนายกหนองบัว เอาข้อเท็จจริงมาคุยกัน เพราะเดี๋ยวนี้นี้ในการก่อสร้างถนนมันไม่เหมือนเดิม คือมันอยู่ในพื้นที่ของป่าไม้ ไม่รู้ว่าป่าไม้จะยอมไหมและที่ตรงนี้เดิมรูปถนนเรามีขนาดไหนเดี๋ยวมผมจะคุยกับทางท่านนายก และนำช่างไปคุยกันว่าเราจะเริ่มต้นยังไง ถ้าได้ถนนเส้นนี้ประโยชน์สูงสุดก็จะตกอยู่กับพี่น้องท่าไทร แต่ถ้าไม่ได้ใช้งบประมาณเราถึงจะได้ประโยชน์มากน้อยเราก็ต้องเอาเพื่อความเจริญ ผมจะประสานทางนายกหนองบัวให้มานั่งคุยกัน เอาแผนที่มากางว่าอยู่ตรงไหน นำช่างเขามา ช่างของเรา มา แล้วมาดูว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหน ส่วนเรื่องของสภาฯ ผมเข้าใจว่าสภาฯ เราไม่มีปัญหาขัดข้อง เพราะว่ายังไงก็เป็นความเจริญในเขตพื้นที่ของเรา รับทราบปัญหาตรงนี้และก็จะประสานต่อไปครับ</p>
<p>นายสุพจน์ แก้วมาตย์ (เลขานุการสภาฯ)</p>	<p>- เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายสุพจน์ แก้วมาตย์ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านผือ ในส่วนของเรื่องกระทู้ถาม ถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้เสนอเป็นเอกสารเพราะว่าทางผู้ที่ถูกถามจะได้เตรียมคำตอบมาตอบได้ เช่น เรื่องที่ทางท่าน สท. สุรัตน์ ถามทำเป็นเอกสารมาเย็นสัก ๔-๕ วัน วันนี้เราอาจจะได้คำตอบแล้ว หลังจากได้เอกสารแล้วทางท่านนายกก็จะไปเตรียมคำตอบโดยการประสานทางเทศบาลหนองบัว ถ้าเป็นกระทู้ถามสดบางเรื่องก็ตอบไม่ได้ ถ้าเป็นเรื่องกระทู้ถามเป็นเอกสาร ทางผู้ถูกถามจะได้เตรียมคำตอบได้ครับ ขอขอบคุณครับ</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๔</p>	<p>เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว -ไม่มี</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๕</p>	<p>เรื่องที่เสนอใหม่ ๕.๑ ญัตติ เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบบรรจุถนนเข้าเป็นโครงข่ายทางหลวงชนบท จำนวน ๑ เส้น</p>
<p>นายสุรัชย์ พลทะอินทร์ (นายกเทศมนตรี)</p>	<p>-เรียน ท่านประธานสภาฯ กระผม นายสุรัชย์ พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ สำหรับเรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบบรรจุถนนเข้าเป็นโครงข่ายทางหลวงชนบท จำนวน ๑ เส้น สืบเนื่องจากนายกได้เข้าร่วมประชุมกับทางผู้อำนวยการทางหลวงชนบทขอนแก่น ท่านได้เชิญเข้า</p>

<p>นายสุรชัย พลทะอินทร์ (นายกเทศมนตรี) (ต่อ)</p>	<p>ร่วมประชุมเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงและเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของถนนในเขตพื้นที่ ปรากฏว่า ถนนที่เป็นของเทศบาลมีอยู่เส้นหนึ่ง คือเส้นท่าขาม จากหน้าบ้านของท่าน สท.รังสรรค์ ไปจนถึง สะพานบ้านท่าขาม ระยะทางประมาณ ๑๔๐ เมตร ซึ่งตรงนั้นเป็นถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล และหลังจากตรงนั้นไปเชื่อมจนถึงหน้าโรงเรียนจระเข้ ตรงนั้นจะเป็นเขตพื้นที่ของ อบต.บ้านกง และอาจมีส่วนหนึ่งเป็นของ อบต.จระเข้ จะมี ๓ พื้นที่ ซึ่งไม่แน่ใจ แต่ที่แน่คือจะมีของเราอยู่ ๑๔๐ เมตร แล้วที่นี้ก็มีกรถเกี่ยกันว่าคืออยากให้ทางหลวงชนบทมาพัฒนาให้เป็น ถนนลาดยางหรือคอนกรีต เขาก็เลยรับปากว่าได้ แต่ต้องบรรจุถนนเข้าเป็นโครงข่ายทางหลวง ชนบท ผมก็เลยนำถนนเส้นนี้มาเข้าในที่ประชุม ว่าถ้าเกิดถนนเส้นนี้เป็นของทางหลวงชนบทถึงจะ แคร่ร้อยกว่าเมตร แต่ความเจริญมันเข้ามา สังเกตว่าถ้าเป็นของทางหลวงชนบทมีหมู่บ้านตรงไหน จะมีเสาไฟส่องสว่าง ซึ่งการดูแลพี่น้องเขาจะดีกว่าเพราะงบประมาณเขาเยอะ ผมจึงอยากถ่าย โอนตรงนี้ให้เขาดูแล ส่วนการบรรจุถนนเข้าเป็นโครงข่ายทางหลวงชนบทตรงนี้จะสมบูรณ์หรือไม่ ก็อยู่ที่สภาฯ ทางคณะผู้บริหารมีความประสงค์จะบรรจุถนนเส้นนี้เข้าเป็นโครงข่ายทางหลวง ชนบท จึงอยากจะขอความเห็นชอบจากสภาฯว่าจะเห็นชอบหรือไม่ครับ</p>
<p>นายคำป็น ตาแสง (รองประธานสภาฯ) นายรังสรรค์ วิลินไพร (สท. เขต ๒)</p>	<p>- มีท่านใดสงสัยไหมครับ เชิญอภิปรายได้เลยครับ</p> <p>- เรียน ท่านประธานสภาฯ กระผม นายรังสรรค์ วิลินไพร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ สำหรับการ บรรจุถนนเข้าเป็นโครงข่ายทางหลวงชนบท เส้นท่าขามไปถึงถนนมะลิวัลย์ในช่วงสะพานพอดิ ถนนเส้นนี้มักจะมีปัญหาบ่อยครั้ง เนื่องจากว่าเป็นหลุม เป็นบ่อ พอทำรายงานไปถึงนายก อบต. บ้านกง ก็เกี่ยกัน จะขอความอนุเคราะห์จากทางเราก็ไม่ได้ เนื่องจากว่าอยู่ในเขตพื้นที่ของ อบต. บ้านกง ทาง อบต.บ้านกงก็บอกว่าเป็นที่ของ อบจ. เวลาถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ พอใกล้เวลา เลือกลงถึงจะมีรถมาปรับเกรด ก็ต้องขอบคุณท่านนายกที่จะบรรจุถนนเข้าเป็นโครงข่ายทางหลวง ชนบท เราจะได้ติดตามดูเมื่อเวลาถนนชำรุด ปัจจุบัน คสล. ยังไม่แล้วเสร็จเลย เหลืออีก ประมาณร้อยกว่าเมตร ต้องรองงบประมาณอีกไม่รู้ปีไหน เวลาลูกหลานไปโรงเรียนจระเข้ก็เป็น ห่วงเพราะถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ เพราะฉะนั้นแล้วก็ชื่นชมและยินดี และเห็นด้วยกับทางเทศบาลที่ จะบรรจุถนนเส้นนี้เข้าเป็นโครงข่ายทางหลวงชนบทครับ ขอขอบคุณครับ</p>
<p>นายสมบัตร์ แก้วหานาม (สท. เขต ๑)</p>	<p>- เรียน ท่านประธานสภาฯ กระผม นายสมบัตร์ แก้วหานาม สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ กระผม ก็ขอแสดงความคิดเห็นเล็กน้อย เพราะถนนเส้นนี้ผมก็พอรับรู้รับทราบ ก็ถือว่าเป็นถนนสาย หลัก ไม่ทราบว่าทาง อบต. บ้านกง และ อบต. จระเข้ ได้มีการบรรจุถนนเข้าเป็นโครงข่ายทาง หลวงชนบทแล้วหรือยัง ถ้าทาง อบต.บ้านกงได้มีการบรรจุถนนเข้าเป็นโครงข่ายทางหลวงชนบท ไปแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องดี เพราะเป็นถนนสายหลัก ส่วนเขตรับชอบของเทศบาลตำบลบ้านฝื่อ ๑๔๐ เมตร ถึงสะพานไปบ้านท่าขามใช้ไหมครับ เพราะว่าถ้าใช้งบประมาณของทางเทศบาลเราก็ คงจะสูง สำหรับผมถ้าหากบรรจุถนนเข้าเป็นโครงข่ายทางหลวงชนบทเข้ามารับผิดชอบก็จะเป็น การลดงบประมาณในการซ่อมแซมถนนของเทศบาลตำบลบ้านฝื่อไปในตัว และเราจะได้นำ งบประมาณส่วนนี้ไปพัฒนาส่วนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข การถ่ายโอนถนน ๑๔๐ เมตร ให้กับทาง หลวงชนบท กระผมก็เห็นดีด้วยครับ เพราะว่าเป็นความเจริญของชุมชนเราครับ</p>
<p>นางอุมาพร แสงศรีเรือง (รองปลัดเทศบาล)</p>	<p>- เรียน ท่านประธานสภาฯ ดิฉัน นางอุมาพร แสงศรีเรือง รองปลัดเทศบาล ขออนุญาตที่ประชุม นะคะในฐานะที่เคยปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ อบต.บ้านกง มาก่อน แต่ตอนนี้ก็ไม่ทราบว่า อบต.บ้านกง ได้มีการบรรจุถนนเข้าเป็นโครงข่ายทางหลวงชนบทหรือยัง แต่ถ้าเป็นถนนเส้นผ่านศูนย์ปฏิบัติ ธรรมสุวรรณออกไป ตอนนั้นในการก่อสร้างเป็นงบถ่ายโอนจาก อบจ. ค่ะ ส่วนถนนลูกรังอีกเส้น</p>

<p>นางอุมาพร แสงศรีเรือง (รองปลัดเทศบาล) (ต่อ)</p>	<p>หนึ่งจะเป็นของเขตบ้านกงรับผิดชอบคะ เพื่อความชัดเจนก็จะประสานไปทาง อบต.บ้านกง ว่าเขาได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว ถ้าเป็นถนนของ อบจ. จริงเราก็อาจจะต้องประสานไปที่ อบจ. เพื่อที่จะให้ อบจ.ดำเนินการ ถ้าเป็นพื้นที่ของ อบต.บ้านกง ก็คิดว่า อบต.บ้านกงก็คงไม่ขัดข้องที่จะบรรจุถนนเข้าเป็นโครงข่ายทางหลวงชนบท เช่นเดียวกัน เพราะอยากให้ความเจริญมาสู่ชุมชนเหมือนกันคะ</p>
<p>นายสุรชัย พลทะอินทร์ (นายกเทศมนตรี)</p>	<p>- เรียน ท่านประธานสภาฯ กระผม นายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ ในส่วนพื้นที่รับผิดชอบในส่วนของตำบลบ้านกง ในวันที่เข้าร่วมประชุมร่วมกันในวันนั้นทางหลวงชนบทเขาได้ตรวจสอบพื้นที่แล้ว และจัดทำเป็นสัญลักษณ์ของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ ถ้าสมมติว่าเป็นของเทศบาล ถนนเป็นสี่เหลี่ยม หากเป็นของ อบต. จะเป็นสี่เหลี่ยม หรือหากเป็นของทางหลวงชนบทจะเป็นสี่วงหรือแดง แต่วันนั้นที่ดูรู้สึกว่าจะเป็นของ อบต.บ้านกง แต่ในส่วนที่อบจ.มาช่วยทำ คือ อบต. อาจจะได้มีการประสานไปยัง อบจ. วันนั้นก็เห็นทางนายช่างที่รับผิดชอบแบ่งแยกถนนแต่ละเส้นให้ดู คือถนนเส้นนี้ถ้าบ้านกงให้ เราไม่ให้เขาก็จะไม่ทำเพราะนโยบาย ระเบียบฯ ของเขาคือถนนต้องเชื่อมถนน เจตนาของผมคือถ้าเป็นของทางหลวงชนบทมันจะดี อย่างบ้านถ้าติดทางหลวงชนบทก็จะมีร่องระบายน้ำด้วย คือถ้าเขาทำอย่างบ้านท่าขาม ถ้าได้ต่อไปทางบ้านท่าน สท. ไปศูนย์ปฏิบัติธรรม จะมีไฟฟ้าส่องสว่างตามรายทาง และเขาจะทำร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้านตามมาตรฐานของเขาที่สูงกว่า เพราะฉะนั้นแล้วในส่วนของเราอาจจะเห็นชอบไปก่อนในส่วนที่บ้านกงติดขัดตรงไหนเป็นเรื่องของบ้านกง ขอนำเรียนในที่ประชุมให้รับทราบครับ</p>
<p>นางพิศวาท วันทอง (สท. เขต ๒)</p>	<p>- เรียน ท่านประธานสภาฯ ดิฉัน นางพิศวาท วันทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ขอพูดเรื่องถนนเพราะเส้นนี้สัญจรประจำเพราะนาอยู่ตรงนั้น ตามที่ท่านรองปลัดฯได้กล่าวไว้ว่าถนนแนใจว่าเป็นของบ้านกงหรือ อบจ. ดิฉันว่าก็เป็นของ อบต. บ้านกง เพราะการก่อสร้างถนน คสล. ปีที่แล้วเห็นช่าง อบต.บ้านกง มาควบคุมดูแลทุกวัน แต่ก็ยังก็สร้างไม่สุดถนน เหลือไม่เยอะเห็นบอกว่าให้รองบปีหน้าในการก่อสร้างต่อ ถ้าเป็นไปได้ถ้าบ้าน อบต.บ้านกง มอบให้ทางหลวงชนบทก็จะดี ถนนก็จะดี กว้างขวางขึ้น ก็ขอนำเรียนเพียงแค่นี้คะ</p>
<p>นายประสพ โสดา (ประธานสภาฯ) ที่ประชุม</p>	<p>- ก่อภิปรายกันมาพอสมควรแล้ว ผมจะขอมติเลยนะครับ ท่านใดเห็นสมควรให้ความเห็นชอบบรรจุถนนเข้าเป็นโครงข่ายทางหลวงชนบท จำนวน ๑ เส้น ยกมือครับ</p> <p>- ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ในการให้ความเห็นชอบบรรจุถนนเข้าเป็นโครงข่ายทางหลวงชนบท จำนวน ๑ เส้น</p>
<p>นายประสพ โสดา (ประธานสภาฯ)</p>	<p>๕.๒ ยุติติ เรื่องพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑ รายการ</p> <p>๕.๒.๑ จัดซื้อเตียงฉุกเฉินประจำรถพยาบาล (Stretcher) แบบปรับนั่ง-นอน จำนวน ๔๕,๐๐๐ บาท</p>
<p>นายอนุรักษ์ ชัยบ้านกุด (นักวิเคราะห์ฯ)</p>	<p>- เรียน ท่านประธานสภาฯ กระผมนายอนุรักษ์ ชัยบ้านกุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เนื่องจากเทศบาลตำบลบ้านผือ มีความประสงค์จะขอโอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยโอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือนฝ่ายประจำ จำนวน ๔๕,๐๐๐ บาท เพื่อไปตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ จัดซื้อเตียงฉุกเฉินประจำรถพยาบาล (Stretcher) แบบปรับนั่ง-นอน จำนวน ๔๕,๐๐๐ บาท เนื่องจากเตียงรถเข็นที่อยู่บนรถกู้ชีพของเราได้เกิดการชำรุด ซึ่งขณะนี้ยังให้บริการพี่น้องอยู่เป็นประจำ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบให้ ดังนี้</p>

<p>นายอนุรักษ์ ชัยบ้านกุด (นักวิเคราะห์) (ต่อ)</p>	<p>รถเข็นฉุกเฉิน แบบปรับนั่ง-นอน</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. โครงรถส่วนใหญ่ทำจากสแตนเลส ๒. สามารถปรับในท่านั่ง และปรับนอน ปรับสูง ต่ำ ได้ ๓. ขนาดตัวรถในขณะใช้งานตั้งขึ้น ด้านยาวไม่น้อยกว่า ๑๙๐ ซม. * ด้านกว้างไม่น้อยกว่า ๕๐ ซม. * ด้านสูงไม่น้อยกว่า ๖๐ ซม. ๔. ขนาดตัวรถในขณะเก็บพับ ด้านยาวไม่น้อยกว่า ๑๙๐ ซม. * ด้านกว้างไม่น้อยกว่า ๕๐ ซม. * ด้านสูงไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม. ๕. แผ่นรองนอนรถเข็นผู้ป่วย ทำด้วยอลูมิเนียม ๖. เบาะนอนรถเข็นผู้ป่วย หนา ๒ นิ้ว ทำด้วยฟองน้ำเกรด A หุ้มหนังเทียม ๗. ขารถเข็นผู้ป่วย ใส่ลูกล้ออย่างดี ขนาด ๕ นิ้ว แบบหมุน ๒ ล้อ ไม่หมุน ๒ ล้อ ๘. สามารถพับขาเพื่อนำขึ้นรถ (Ambulance) ได้สะดวก ๙. มีราวกันเตียง ๒ ข้าง และเข็มขัดรัดผู้ป่วย ๒ เส้น ป้องกันผู้ป่วยตกเตียง ๑๐. เป็นรถเข็นรับ – ส่งผู้ป่วย ติดตั้งในโรงพยาบาล ๑๑. ปรับในส่วนหัวได้ถึง ๖๕ องศา ๑๒. รับน้ำหนักได้ถึง ๑๘๐ กิโลกรัม <p>- ขอเชิญอภิปราย แสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับ</p>
<p>นายประสพ โสตา (ประธานสภาฯ) นางแจ่มใส จุ่มอั่งวะ (สท. เขต ๒)</p>	<p>- เรียน ท่านประธานสภาฯ ดิฉัน นางแจ่มใส จุ่มอั่งวะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เรื่องรถกู้ชีพ เนื่องจากวันนั้นมีหลานข้างบ้านไม่สบายเลยเรียกรถกู้ชีพ จึงได้มีโอกาสได้ไปด้วยกัน รู้สึกว่ารถเสียงดังมาก ถ้ามีงบประมาณพอที่จะทำใหม่ก็อยากให้ด้วย เพราะรถนี้ถือว่าใช้งานคุ้มมาก สภาฯ เริ่มเก่า ก็เห็นว่าเตียงนอนก็ใช้งานมานานเหมือนกัน ทั้งช่องแอร์ในรถ สภาพภายในถ้าหากมีงบประมาณในการบูรณะหรือหื้อใหม่ก็อยากจะได้คันใหม่ การที่เข้าไปดูผลงานกู้ชีพดิฉันก็ถือว่าเป็นการดีเพราะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงานและคนไข้ ก็เห็นสมควรที่จะบูรณะซ่อมแซมหรือจัดหื้อใหม่คะ</p>
<p>นายสุรชัย พลทะอินทร์ (นายกเทศมนตรี)</p>	<p>- เรียน ท่านประธานสภาฯ กระผม นายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรี ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ก็คือมีความเห็นตรงกันในส่วนของการดูแลรถกู้ชีพ นอกจากจะมีการจัดหื้อเตียงฉุกเฉินมูลค่า ๔๕,๐๐๐ บาท ตัวนายกเองก็ได้เข้าไปตรวจสอบเพราะได้รับเสียงสะท้อนจากคนขับไปคูแล้วเห็นว่าเครื่องยนต์ใช้ได้ เพราะรถของเรารับการตรวจเช็คสภาพที่ศูนย์บริการตลอด ปัญหาคือโครงสร้างหลังคา ฝาปิด ก็ได้หารือกับทางหัวหน้าสำนักปลัดในฐานะที่เป็นคนดูแลเรื่องนี้ ให้ไปสืบราคาในการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น คือทำหลังคาใหม่ ทำประตูปิดใหม่ คือทำใหม่หมดเลย โดยจะเบิกจ่ายจากงบซ่อมแซม และได้กำชับให้ผู้ปฏิบัติงานช่วยกันรักษาความสะอาดภายในรถ และตอนนี้หากทุกท่านที่อยู่ในกลุ่มไลน์ จะสังเกตว่าผมจะให้รายงานว่ามีใครเป็นคนเข้าเวรดับเพลิงกู้ชีพ จะมีชื่อ เบอร์โทร เพราะบางครั้งแจ้งเหตุไปที่ศูนย์ไม่มีผู้รับพี่น้องก็มาหา สท. ในการช่วยประสาน เราก็จะสามารถติดต่อโดยตรงได้เลย เพื่ออำนวยความสะดวกอีกช่องทางหนึ่งครับ ก็รับเรื่องนี้ไว้เพื่อจะได้ไปดำเนินการ ก็ถ้าได้ราคาตรวจสอบงบประมาณว่าเพียงพอแล้ว ก็จะดำเนินการให้ครับ</p>
<p>นายสุพจน์ แก้วมาตย์ (หัวหน้าสำนักปลัด)</p>	<p>- เรียน ท่านประธานสภาฯ กระผม นายสุพจน์ แก้วมาตย์ หัวหน้าสำนักปลัด ในส่วนของญัตติ ๕.๒ ในการพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑ รายการ เพื่อจัดหื้อ</p>

<p>ที่ประชุม</p>	<p>โครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ อย่างละ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่นแบบถนน ท๑. - ๐๑</p>
<p>นายสุรชัย พลทะอินทร์ (นายกเทศมนตรี)</p>	<p>- ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบในการเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๑๔๘-๐๕ สายท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕</p> <p>๕.๓.๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๑๔๘-๒๗ สายนาป่า บ้านโนนฆ้อง หมู่ที่ ๕ ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๆ ละ ๖ ท่อน รวมเป็น ๖ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ อย่างละ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่นแบบถนน ท๑. - ๐๑</p>
<p>ที่ประชุม</p>	<p>- ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบในการเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๑๔๘-๒๗ สายนาป่า บ้านโนนฆ้อง หมู่ที่ ๕</p> <p>๕.๓.๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๑๔๘-๒๐ สายวัดเก็งจากทางแยกทางหลวงชนบทสาย ๒๐๖๓ เชื่อมวัดเก็ง หมู่ที่ ๗ ขนาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๕ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ อย่างละ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่นแบบถนน ท๑. - ๐๑</p>
<p>นายสุรชัย พลทะอินทร์ (นายกเทศมนตรี)</p>	<p>- ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบในการเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๑๔๘-๒๐ สายวัดเก็งจากทางแยกทางหลวงชนบทสาย ๒๐๖๓ เชื่อมวัดเก็ง หมู่ที่ ๗</p> <p>๕.๓.๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๑๔๘-๑๕ สายส่องเสาเรือน เริ่มจากแยกทางหลวงชนบท สาย ๒๐๖๓ ไปเชื่อมถนนลูกรังเลียบเชิงเขา บ้านผือพัฒนา หมู่ที่ ๙ ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๆ ละ ๖ ท่อน รวมเป็น ๖ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ อย่างละ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่นแบบถนน ท๑. - ๐๑</p>
<p>ที่ประชุม</p>	<p>- ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบในการเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๑๔๘-๑๕ สายส่องเสาเรือน เริ่มจากแยกทางหลวงชนบท สาย ๒๐๖๓ ไปเชื่อมถนนลูกรังเลียบเชิงเขา บ้านผือพัฒนา หมู่ที่ ๙</p> <p>๕.๓.๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๑๔๘-๐๗ ช่วงจากแยกข้างคลอง บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๘๖ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๘ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๔ ท่อน รวมเป็น ๘ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์อย่างละ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑-๐๑</p>
<p>นายสุรชัย พลทะอินทร์ (นายกเทศมนตรี)</p>	<p>- ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบในการเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๑๔๘-๐๗ ช่วงจากแยกข้างคลอง บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๑</p>
<p>ที่ประชุม</p>	<p>- ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบในการเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๑๔๘-๐๗ ช่วงจากแยกข้างคลอง บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๑</p>

<p>นายสุรชัย พลทะอินทร์ (นายกเทศมนตรี) (ต่อ)</p>	<p>๕.๓.๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชก.ถ.๑๔๘-๑๐ สายหนองตะกั่ว บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๙๓ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๗๒ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวมเป็น ๖ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์อย่างละ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑-๐๑</p> <p>ที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบในการเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชก.ถ.๑๔๘-๑๐ สายหนองตะกั่ว บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๓</p>
<p>นายสุรชัย พลทะอินทร์ (นายกเทศมนตรี)</p>	<p>๕.๓.๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชก.ถ.๑๔๘-๑๒ สายโรงงานเย็บผ้า บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๖๓ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๙ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์อย่างละ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑-๐๑</p> <p>ที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบในการเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชก.ถ.๑๔๘-๑๒ สายโรงงานเย็บผ้า บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ ๑๐</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๖</p>	<p>เรื่องอื่น ๆ</p>
<p>นางอุมาพร แสงศรีเรือง (รองปลัดเทศบาล)</p>	<p>๖.๑ การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>- เรียน ท่านประธานสภาฯ ดิฉัน นางอุมาพร แสงศรีเรือง รองปลัดเทศบาล ขอแจ้งเรื่องการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ของทั้ง ๑๓ อปท. ในอำเภอหนองเรือ โดยจะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๒๑ ใช้ชื่อว่าต้นโมงเกมส์ โดยจะใช้สถานที่ของเทศบาลตำบลดอนโมง เป็นสถานที่ในการจัดการแข่งขัน ซึ่งรายละเอียดก็จะมีระยะเวลาในการฝึกซ้อม ซึ่งเราจะเริ่มฝึกซ้อมในวันที่ ๖ ธันวาคม ไปจนถึงวันที่ ๑๙ มกราคม รวมวันซ้อมทั้งหมด ๒๘ วัน กฎ กติกาที่ยังคงเหมือนเดิม ก็จะมีค่าปรับสำหรับใช้เป็นเงินบำรุงทีม เพราะค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้จะไม่ได้ใช้งบประมาณของเทศบาล จึงต้องใช้จากเงินกองกลางจากพวกเราที่มาร่วมกันจ่ายมา โดยจะมีค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องจ่ายทุกครั้งให้เจ้าภาพจัดการแข่งขัน น่าจะประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท ค่าโต๊ะจีนต่างหาก สีประจำเทศบาลของเราปีนี้ คือ สีน้ำเงิน ส่วนกีฬาที่ทำการแข่งขัน มี ๗ ประเภท ได้แก่ ฟุตบอลชาย วอลเลย์บอลชาย วอลเลย์บอลหญิง เปตองชาย เปตองหญิง เซปักตะกร้อ และ ๗ ประเภทรวมกีฬาพื้นบ้าน ซึ่งก็จะมีวงล้อกระสอบ และวงล้อผู้ใหญ่ ซึ่งกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ปีนี้น่าจะเดินทางไปไหน ไช่รถส่วนตัวเดินทางไปกันเองก็ได้ ส่วนใครจะเหมาะจ่ายในการขาดซ้อมก็แจ้งความประสงค์ได้ที่กองการศึกษา ส่วนรายละเอียดก็จะขอแนะนำเรียนเพียงเท่านี้ก่อน ท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามก็เชิญได้เลย ขอขอบคุณคะ</p>
<p>นายสุพจน์ แก้วมาตย์ (หัวหน้าสำนักปลัด)</p>	<p>- เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายสุพจน์ แก้วมาตย์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ขออนุญาตเพิ่มเติมตามที่กระผมได้ไปประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาที่เทศบาลดอนโมง ทางท่านนายกก็ได้มอบหมายให้กระผมเข้าร่วมประชุมแทน ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านฝ้อก็ได้ สีน้ำเงิน การแข่งขันจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ ประเภทกีฬาที่มีการถกเถียงกันก็คือกีฬาฟุตบอล ซึ่งคณะสมมติคืออายุต่ำกว่า ๓๕ ปี สามารถเล่นในสนามได้ ๒ คน ส่วนผู้จะลงได้ต้องเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของแต่ละแห่ง ส่วนจ้างเหมาต้องมีการจ้างติดต่อกันอย่างน้อย ๓ เดือน งบประมาณที่จะสมทบเทศบาลดอนโมงตอนนี้คือ อปท. ละ ๑๐,๐๐๐ บาท อันนี้คือเป็นการแจ้งไว้ก่อน แต่ทาง</p>

<p>นายสุพจน์ แก้วมาตย์ (หัวหน้าสำนักปลัด) (ต่อ)</p>	<p>ที่ประชุมคือนายกจากท้องถิ่นต่าง ๆ จะไปขออนุญาตจาก อบจ.ขอนแก่น ถ้าขออนุญาตได้อาจจะไม่เก็บครับ แต่ถ้าขอไม่ได้ก็ต้องเก็บ ๑๐,๐๐๐ บาท เหมือนเดิม อันนี้ไม่รวมโต๊ะเงิน ส่วนรายละเอียดเรื่องขบวนแห่งทางกองการศึกษาคงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง</p>
<p>นายสมบัติ โพธิ์ตะนิ (รองนายกเทศมนตรี)</p>	<p>- เรียน ท่านประธานสภาฯ กระผม นายสมบัติ โพธิ์ตะนิ รองนายกเทศมนตรี ในวาระเรื่องอื่น ๆ นี้พอดีกระผมได้ไปประชุมที่อยากจะนำเสนอที่ประชุมให้รับทราบ เนื่องจากว่ากระผมได้ไปเจอกับหัวหน้าเรื่องโชค ที่ทำงานอยู่กรมชลประทาน ซึ่งเป็นหน่วยงานโอนสถานีสูบน้ำมาให้เราตั้งแต่สมัยนายกอุทัย วันนั้นจึงได้คุยกันไปว่าเครื่องสูบน้ำที่ให้เรามากินแล้วทำไมไม่ซื้อเครื่องใหม่ให้เขาเลยแจ้งว่าถ้าเราอยากได้เครื่องใหม่เราต้องทำเรื่องเสนอไปทางกรมชลประทานเป็นคนจัดซื้อให้ เพราะเครื่องหนึ่งก็สามล้านกว่าบาท หรืออยากจะขยายเขตคลองส่งก็เหมือนกันให้เราทำเรื่องเสนอเข้าไปได้เลย โดยมีรายชื่อสมาชิกที่อยากให้ขยายคลอง แต่หากจะขอรับในตอนนี้สามารถดำเนินการได้ในลักษณะคลองใต้ดิน ไม่มีคลองเปิด ถ้าเอกสารเรียบร้อยเดี่ยวผมจะเป็นคนดำเนินการนำไปส่งให้ก็ได้ แต่ว่าทุกโครงการไม่ว่าจะเสนอใหม่หรือเพิ่มจากของเดิมให้มีชื่อสมาชิกสภาด้วย ผมก็มีเรื่องจะเสนอเพียงเท่านี้ครับ</p>
<p>นายสุพจน์ แก้วมาตย์ (หัวหน้าสำนักปลัด)</p>	<p>- เรียน ท่านประธานสภาฯ กระผม นายสุพจน์ แก้วมาตย์ หัวหน้าสำนักปลัด ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ในเรื่องกิจกรรมงานใหม่ซึ่งวันพรุ่งนี้ คือวันที่ ๒๘ ทางนางรำก็จะไปรับวงสรวงที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ก็ขอเชิญสมาชิกของพวกเราไปร่วมชม ร่วมเชียร์ได้ ส่วนวันที่ ๒๙ ทางเทศบาลตำบลบ้านผือ ก็จะเป็นคิวในการอยู่ประจำเวรอยู่ที่บ้านโบราณ ที่ได้ไปสร้างไว้ ซึ่งจะสลับเปลี่ยน หมุนเวียนกันทุกวัน ของเราก็จะเป็นวันที่ ๒๙ ก็ได้นักกลุ่มอาชีพปลาแปรรูป บ้านโพธิ์ตากของเราไปจำหน่าย ซึ่งจะนำโดยท่าน สท. พนมพร หรือท่านมีผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายก็เรียนเชิญได้ ก็เรียนเชิญทุกท่านไปร่วมชม ร่วมเชียร์ และให้กำลังใจครับ ขอขอบคุณครับ</p>
<p>นางพิศวาท วันทอง (สท. เขต ๒)</p>	<p>- เรียน ท่านประธานสภาฯ ดิฉัน นางพิศวาท วันทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ในวันที่ ๒๔ ที่ผ่านมาก็ขอขอบคุณทางเทศบาลโดยการนำของท่านนายกและคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้นำกลุ่มไปร่วมทอดถวายที่วัดรัตนสามัคคี บ้านหนองแสง มีเรื่องขาดตกบกพร่องก็ต้องกราบขอโทษขอภัย มา ณ โอกาสนี้ วันนั้นยอดคฐินของเราได้ ๒๓๔,๔๕๕ บาท ก็ขอบคุณทีมงานเทศบาลทุกท่าน ขอขอบคุณคะ</p>
<p>นายสุรัชย์ พลทะอินทร์ (นายกเทศมนตรี)</p>	<p>- เรียน ท่านประธานสภาฯ กระผม นายสุรัชย์ พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ ขออนุญาตแจ้งให้ที่ประชุมทราบซึ่งอาจจะกระทบบ้านหนองแสง พอได้ประสานกับนายช่างทางหลวงชนบทว่าสะพานตรงบ้านหนองแสง เชื่อมบ้านดอนมันเป็คอขวด เวลารถวิ่งผ่านไป ผ่านมาผมเกรงว่าสักวันหนึ่งมอเตอร์ไซด์อาจผลัดตกได้ ผมก็เลยเสนอตรงนั้นไปยังแขวงทางหนองเรือ ว่าอยากทุบสะพานแล้วทำใหม่ คือ ขยายถนน ทำไหล่ทางให้กว้าง แล้วก็ตรงสะพานไม่ให้</p>
<p>นายสุรัชย์ พลทะอินทร์ (นายกเทศมนตรี) (ต่อ)</p>	<p>เป็นคอขวด ให้สะพานใหญ่กว่าถนนตามมาตรฐาน เขาก็บอกว่าเขาจะรับดำเนินการนำเข้าไปในแผนพื้นที่น่าจะสำเร็จรูปไป มาลำบากหน่อย อาจจะใช้เวลา ๒-๓ เดือน แต่ถ้าไม่ทำอาจจะทำให้เกิดความเดือดร้อน ถ้าเราทำเราก็สามารถใช้งานได้ตลอดชั่วอายุคนอันนี้ก็ตัดสินใจเองไม่ได้แจ้งให้ท่านสมาชิกทราบก่อน และอีกส่วนหนึ่งหากเขาต้องการประชาชนก็คงต้องลงพื้นที่ประชาคม ก็หวังว่าพี่น้องคงจะมองอนาคตข้างหน้า จึงอยากรับเรียนที่ประชุม และอีกเรื่องหนึ่งเรื่องถนนเส้นหนองตระกร้าสุดสาย คือถนนเส้นนี้เป็นแนวความฝันของผมว่าในสมัยที่ผมเข้ามาบริหาร ผมอยากจะทำให้เป็นคอนกรีตตลอดสาย เพราะพี่น้องย้ายออกไปอยู่ตรงนั้นหลายหลังแล้ว ปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เราได้ประสานไปเขาก็ให้นำเข้าแผนเรียบร้อยแล้ว คงจะได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จตลอดสาย จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p>
<p>นายรังสรรค์ วิลินไพร (สท. เขต ๒)</p>	<p>- เรียน ท่านประธานสภาฯ กระผม นายรังสรรค์ วิลินไพร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ก็เห็นด้วยกับท่านนายกในการขยายสะพาน เพราะถนนเส้นนี้ปัจจุบันมีรถวิ่งเยอะ ตรงสะพานก็ไม่มีไฟ โดยเฉพาะตอนกลางคืนจะมีรถพ่วงวิ่งเป็นประจำ ก็เห็นกับท่านนายกที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เรื่อง</p>

<p>นายรังสรร วิลินไพร (สท. เขต ๒) (ต่อ)</p>	<p>ต่อมาคือผมได้เป็นตัวแทนในการไปมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็ก ๆ บ้านดอนกอกที่เคยก็กับท่าน นายไ้วจึงมารับจากท่านรองฯปลัด จึงเป็นตัวแทนในการนำไปมอบ แต่พอเด็ก ๆ เล่นได้ไม่นานฟุตบอลที่ได้ไปก็แตก ผมก็เลยรับฝากผู้ที่ร้องขอว่าจะนำไปมอบให้ใหม่ เพราะโดยส่วนใหญ่เวลาเรามอบอุปกรณ์กีฬาเราก็จะมอบให้แก่ ๓ หมู่บ้าน คือ โปธิ์ตาก หนองแสง หนองผือ ส่วนดอนกอกไม่มี แต่เด็ก ๆ เขาก็เล่นกีฬา กัน พอเมื่อวันที่ ๒๔ เป็นวันทอดกฐินจาก นายกองโท พิชัย วันตา นายอำเภอหนองเรือ ที่วัดรัตนสามัคคี บ้านหนองแสง ซึ่งในวันนี้ก็มีพันเอกทัศนพล ผาสุโพธิ์ ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้ กระผมก็เลยจะไปขอ ฟุตบอล วอลเลย์ ตะกร้อ อย่างละ ๑ ลูก กับทางโรงเรียนหนองแสง เพื่อไปมอบให้กับบ้านดอนกอก ในเรื่องการต้อนรับกฐินของท่าน นายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองเรือ และทางเทศบาลตำบลบ้านผือของพวกเรา วันนี้อาจจะขรุขระบ้าง ไม่ว่าจะเป็นการต้อนรับการเตรียมสถานที่ การเตรียมตัวต่าง ๆ ต้องขอขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ทางเทศบาลที่ได้ไปช่วย มีสิ่งหนึ่งประการใดที่ยังขาดตกบกพร่องจะขอน้อมรับ กระผมในนามคณะกรรมการชุมชนที่ดูแลในส่วนนี้ก็ต้องขอพระคุณทุกท่านที่ช่วยกันสมทบทุนสร้างศาลาอเนกประสงค์ วัดรัตนสามัคคีบ้านหนองแสง ขอให้ทุกท่านโชคดี มีความสุขเจริญ ๆ ในหน้าที่การงานตลอดไปครับ</p>
<p>นางอุมาพร แสงศรีเรือง (รองปลัดเทศบาล)</p>	<p>- เรียน ท่านประธานสภาฯ ดิฉัน นางอุมาพร แสงศรีเรือง รองปลัดเทศบาล ขออนุญาตแจ้งเรื่องรถบรรทุกขยะ ตามที่เราได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ซึ่งได้มีการ e-bidding ไปแล้วรอบหนึ่ง ครั้งนี้ได้มีการประกาศใหม่แล้ว เพราะตามที่คณะกรรมการได้มีการพิจารณาผลไปแล้วแต่ได้มีการอุทธรณ์ไปที่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จึงได้มีการให้เทศบาลประกาศใหม่ และตอนนี้ได้มีการประกาศแล้วซึ่งจะมีการเสนอราคาในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน เป็นวันสุดท้าย และคณะกรรมการพิจารณาผลจะได้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน ก็คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในเร็ววันนี้ ก็ฝากเป็นการบ้านของสภาฯเรานะคะว่าหากได้รถมาแล้ว เรื่องสถานที่ทิ้งขยะก็เรื่องใหญ่ พื้นที่ของเราก็มีทั้งเขตป่าไม้ และเขตของไฟฟ้า ตอนนี้บ่อขยะที่บ้านหนองผือ ก็ได้นำรถแบ็คโฮไปขุดบ่อให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นแล้ว ก็คาดว่าจะรองรับขยะได้อีกไม่มาก หากมีรถขยะแล้วนำไปทิ้งก็คาดว่าจะใช้เวลาไม่นานบ่อขยะก็จะเต็ม เพราะปริมาณขยะในครัวเรือนก็เฉลี่ยตกวันละ ๑ กิโลกรัม ต่อครัวเรือน ทั้งตำบลบ้านผือพื้นที่สองร้อยกว่าครัวเรือนประมาณนี้ ก็อยากให้ลดขยะในครัวเรือน ลดการใช้ขยะพลาสติกก็คงจะดี อยากให้ทำควบคู่กันไป หากที่ทิ้งขยะที่ชุมชนแพจะเสร็จภายใน ๓ ปี เราก็คงจะนำส่งบ่อขยะที่ชุมชนแพ ระหว่างนี้ก็ร่วมด้วยช่วยกัน เราเป็นผู้นำก็ขออนุญาตให้สร้างการรับรู้ สร้างกิจกรรมภายในครัวเรือน ลดขยะพลาสติก หากลดได้ก็ลด การแยกขยะเปียก ขยะแห้งออกจากกัน ก็อยากฝากไว้ด้วยคะ ขอขอบคุณคะ</p>
<p>นายประสพ โสตา (ประธานสภาฯ)</p>	<p>- มีอีกไหมครับ วันนี้ก็ได้ใช้เวลามาสมควรแล้ว สำหรับการประชุมครั้งต่อไปคงจะเป็นการประชุมสมัยหน้าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถ้าท่านใดมีเรื่องเสนอในการประชุม ก็ให้ส่งเรื่องมาได้เพื่อทางเลขาจะได้รวบรวมเข้าระเบียบวาระการประชุมต่อไป หรือหากใครมีเรื่องด่วนที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนก็ให้แจ้งมาเพื่อจะได้พิจารณาเปิดประชุมวิสามัญต่อไป วันนี้ถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ ขอปิดการประชุมครับ</p>

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๕๕ น.

ลงชื่อ สุพจน์ แก้วมาตย์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายสุพจน์ แก้วมาตย์)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านผือ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

ลงชื่อ.....พนมพร จันทะนาม.....
(นางพนมพร จันทะนาม)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....รังสรร วิลินไพร.....
(นายรังสรร วิลินไพร)
กรรมการ

ลงชื่อ.....สมบัติร์ แก้วหานาม.....
(นายสมบัติร์ แก้วหานาม)
กรรมการ

วันที่

รับรองถูกต้อง

ประสพ โสตา
(นายประสพ โสตา)
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านฝื่อ

วันที่.....